



ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑

สำนักงาน ก.ค.ศ.

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์  
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

เรียน ปลัดกระทรวง เลขาธิการ

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป	จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบคำขอ แบบรายงาน และแบบข้อเสนอในการพัฒนางาน	จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบเสนอรายชื่อผลงานดีเด่น (แบบ ๑-๓) แบบแสดงรายละเอียดการมีส่วนร่วม ในการจัดทำผลงานดีเด่นฯ (แบบ ๔) และแบบเสนอรายชื่อ (แบบ ๕)	จำนวน ๑ ชุด
๔. แผ่นซีดีรอม	จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ  
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง และ ก.ค.ศ. มอบสำนักงาน ก.ค.ศ. พิจารณารางวัลที่ส่วนราชการต่าง ๆ เสนอมา  
เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณารับรองเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปก่อนให้มีการยื่นขอรับการประเมินในครั้งต่อไป นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติรับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จำนวน ๒๐๓ รางวัล รายละเอียด  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และกำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นคำขอรับการประเมิน  
เพื่อขอมิวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ตามหนังสือที่อ้างถึง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙

ดังนั้น จึงกำหนดแนวทางการพิจารณาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักบริหารงาน  
การศึกษาพิเศษ และส่วนราชการต้นสังกัด เพื่อให้ดำเนินการเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้

๑. ให้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ตามหนังสือที่อ้างถึง โดยในการพิจารณาคุณสมบัติด้านผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์  
ของผู้ขอรับการประเมินให้นำรางวัลที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรองเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑  
มาใช้ประกอบการพิจารณา

๙๒. ผู้ขอรับ...

๒. ผู้ขอรับการประเมินจะต้องมีผลงานดีเด่นตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน ซึ่งจัดทำขึ้นเองร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๑ รางวัล หรือ ๑ เรื่องสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และจำนวน ๒ รางวัล หรือ ๒ เรื่องสำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยให้จัดทำตามแบบ ๑ แบบ ๒ หรือแบบ ๓ แล้วแต่กรณี

สำหรับผลงานดีเด่นที่จัดทำร่วมกันหลายคน ให้ระบุสัดส่วนการดำเนินการว่าแต่ละคนจัดทำผลงานดังกล่าวคิดเป็นร้อยละเท่าใด โดยให้ผู้ร่วมจัดทำทุกคนลงนามรับรอง ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรับรองการจัดทำผลงานดีเด่นของผู้ขอรับการประเมินทุกรางวัลหรือทุกเรื่อง โดยให้จัดทำตามแบบ ๔

ผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปและผลงานดีเด่นที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จะต้องเป็นผลงานตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙

กรณีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป และผลงานดีเด่นที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปเกินระยะเวลาที่กำหนด ผู้ขอรับการประเมินต้องชี้แจงข้อมูลและแสดงเอกสารหลักฐานอย่างชัดเจนว่าหลังจากนั้นได้มีการพัฒนาและนำผลงานดีเด่นฯ ไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องอย่างไร

๓. ให้ผู้ขอรับการประเมินยื่นคำขอ พร้อมแบบรายงาน และข้อเสนอในการพัฒนางาน ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ โดยให้รายงานตามแบบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๔. ให้ผู้ขอรับการประเมินจัดทำเอกสารสรุปผลงานดีเด่นฯ (ด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๒) จำนวน ๑ เล่มไม่เกิน ๕๐ หน้า และภาคผนวกไม่เกิน ๑๐ หน้า โดยให้จัดทำในเล่มเดียวกัน

๕. ให้ผู้ขอรับการประเมินจัดทำข้อเสนอในการพัฒนางาน (ด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๓) ตามองค์ประกอบ ๔ ข้อที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน ๑ เรื่อง โดยจะต้องเป็นเรื่องที่พัฒนาต่อยอดมาจากผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ที่เสนอขอในครั้งนี้ และสอดคล้องกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน ทั้งนี้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง ต้องให้ความเห็นชอบข้อเสนอดังกล่าวให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนา

๖. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง โดยให้จัดทำตามแบบ ๕ รวมทั้งให้จัดส่งประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผลงานดีเด่นฯ ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้สำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน ๖ ชุด และบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในแผ่นซีดีรอมให้สำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน ๑ ชุด ด้วย

๗. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ครั้งเดียวพร้อมกัน พร้อมเอกสารหลักฐานถึงสำนักงาน ก.ค.ศ. ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ สำหรับรายชื่อข้าราชการในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ส่งถึงสำนักงาน ก.ค.ศ. ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป

อนึ่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง และส่วนราชการต้นสังกัดนั้น ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่ง ก.ค.ศ. จะพิจารณาคัดเลือกจากรายชื่อที่ส่วนราชการต้นสังกัดเสนอ เพื่อเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามหนังสือที่อ้างถึงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้งหน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์)  
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ ๑

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๓๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๐๙๕